



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๐๒๗๕

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ รวม ๗ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิษฐ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันที ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทท.แนะช่องทางติดต่อเข้ารับรักษาโควิด 19 หากผลตรวจ ATK เป็นบวก	thebangkokinsight prachachat facebook.com/TNNthailand	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทท. โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก “ผู้ว่าฯ อัศวิน” ระบุที่ผ่านมาเมื่อต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลประชาชนต้องเสียเวลาในการรอหลายชั่วโมง เพราะมีผู้มารอใช้บริการจำนวนมากจนเกิดความแออัด สิ่งที่จะช่วยไม่ให้ผู้ป่วยต้องรอนานคือ การพัฒนาระบบการให้บริการที่ทำให้ประชาชนมีความสะดวกในทุกขั้นตอนของการบริการกทท.ได้พัฒนาระบบการนัดหมายล่วงหน้าก่อนที่จะมาพบแพทย์ เพื่อให้ประชาชนเข้ารับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วมากขึ้น โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี ๖๐ ประชาชนสามารถนัดหมายผ่านสายด่วน “BFC Call Center” ช่วยลดเวลาการมาใช้บริการในโรงพยาบาลสังกัด กทท.ทั้ง ๑๑ แห่ง เมื่อผู้รับการยืนยันเวลานัดจากศูนย์ BFC โรงพยาบาลจะนัดหมายให้ได้พบแพทย์ภายในเวลาไม่เกิน ๖๐ นาที	<u>ด้านบวก</u> - เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสังกัด กทท.	- สำนักงานแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสังกัด กทท.โดยสามารถนัดหมายเพื่อพบแพทย์ผ่านสายด่วน “BFC Call Center” โดยจะได้พบแพทย์ภายในเวลาไม่เกิน ๖๐ นาที
๒	กทท.บูรณาการความร่วมมือส่งตัวผู้ป่วยโควิด 19 เข้าสู่ระบบการรักษาภายใน ๑๒ ชั่วโมง	เดลินิวส์ ntiontv innews tnnthailand mgronline bangkokbiznews prachachat infoquest twitter.com/tnnthailand twitter.com/news๑๐๐๕	- พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รวท.กทท. กล่าวหลังประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 สายพันธุ์ Omicron เป็นไปอย่างรวดเร็ว สามารถติดต่อได้ง่าย มีผู้ติดเชื้อที่ต้องเข้าสู่ระบบการรักษาจำนวนเพิ่มขึ้น ที่ประชุมจึงได้หารือถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ในด้านการเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาล รวมถึงแนวทางการนำส่งตัวผู้ติดเชื้อโควิด 19 เข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็วที่สุด - หากประชาชนมีความเสี่ยง หรือสงสัยว่าตนเองจะติดเชื้อเบื้องต้นสามารถตรวจ ATK ด้วยตนเอง หากผลการตรวจออกมาเป็นบวกให้ติดต่อสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โทร. ๑๓๓๐ หรือไลน์ @สปสช จากนั้นเจ้าหน้าที่จะประเมินอาการหากไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย จะให้ผู้ติดเชื้อแยกกักและพักรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation : HI) โดยเจ้าหน้าที่จะจัดส่งสิ่งของ อุปกรณ์จำเป็น และเวชภัณฑ์ภายใน ๒๔ ชั่วโมง รวมถึงตรวจประเมินสุขภาพด้วย Telemonitor ทุกวัน อาทิ วัดอุณหภูมิร่างกาย (Thermometer) วัดความดัน (Blood Pressure) วัดระดับออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter)	<u>ด้านบวก</u> -บูรณาการความร่วมมือเพิ่มประสิทธิภาพการส่งต่อผู้ป่วยโควิด 19 เข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาล	- สำนักงานแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมในการส่งต่อผู้ป่วยโควิด 19 เข้าสู่ระบบการรักษาตามระดับของอาการ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ซึ่งหากผู้ติดเชื้อไม่สามารถทำ HI ได้ เจ้าหน้าที่จะนำเข้าสู่ระบบการรักษาที่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation : CI) หากผู้ป่วยอาการดีขึ้นก็กลับบ้านได้ แต่หากอาการรุนแรง หรือหนักขึ้นจะส่งต่อการรักษาไปยัง Hospital โรงพยาบาลสนาม หรือโรงพยาบาลหลักตามอาการต่อไป</p> <p>- ส่วนผู้ที่ได้รับการประเมินอาการแล้วมีอาการปานกลาง หรือมีปัจจัยเสี่ยงที่จะมีอาการหนักขึ้น ไม่สามารถทำ HI หรือ CI ได้ เจ้าหน้าที่จะส่งเข้ารับการรักษา Hospital โรงพยาบาลสนาม หรือโรงพยาบาลหลัก ตามอาการให้เร็วที่สุดเบื้องต้นกำหนดไว้ไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง</p>		
๓	<p>กทม. สํารวจพื้นที่ ย่านบางกะปิ ออกแบบ ทางเดิน เชื่อมต่อระบบ สาธารณะ เน้นย้ําทุคคน เข้าถึงได้</p>	<p>ไทยรัฐ ข่าวสด mgronline js๑๐๐ dailynews innews ch๗ facebook.com/js๑๐๐</p>	<p>- นายศักดิ์ชัย บุญมา รพ.กทม. กล่าวหลังตรวจติดตามแผนการพัฒนาพื้นที่ ย่านบางกะปิและโครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามแยกบางกะปิ (สะพานลาดพร้าว-เสรีไทย) ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกและผู้ประกอบการในพื้นที่ บริเวณหน้าสำนักงานเขตบางกะปิ ผ่านสามแยกตลาดบางกะปิผ่านทางเดินเลียบบulongแสนสําสิ้นสุดที่หน้าเดอะมอลล์ บางกะปิว่า แผนการพัฒนาพื้นที่ย่านบางกะปิและโครงการปรับปรุงสะพานข้ามแยกบางกะปิ (สะพานลาดพร้าว-เสรีไทย) เป็นโครงการที่สำนักงานโยธา (สนย.) ได้บูรณาการร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ ก่อสร้างทางเดินลอยฟ้า (Sky Walk) เพื่อเชื่อมต่อระบบ สาธารณะรูปแบบต่างๆ (Sky Link) ครอบคลุมทางเดินเท้าระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งรถ รางเรือ รวมถึงจัดให้มีลานกิจกรรมลอยฟ้า (Sky Hall) ปัจจุบันอยู่ระหว่าง ก่อสร้าง ระยะเวลาดำเนินการ ๕๕๐ วัน เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑ ต.ค.๖๔ คาดจะ ก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาในเดือน มี.ค.๖๖ โดยการก่อสร้างเป็นไปตาม แผนงานที่วางไว้</p> <p>- โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ออกแบบเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน (design for all) โดยเน้นย้ําคํวามสําคัญกับ คนเดินเท้าผู้สูงอายุและผู้พิการ คํานึงถึงบริบทของพื้นที่ให้สามารถเดินทาง ได้แบบไร้รอยต่อ รวมถึงมีพื้นที่ในการจัดกิจกรรม มีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อ ระบบขนส่งสาธารณะและสถานที่สําคัญต่าง ๆ ในพื้นที่ย่านบางกะปิ นอกจากนี้ จะนำสรุปลงจากการเดินเท้าสำรวจพื้นที่มาใช้ในการออกแบบ พัฒนาพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม อำนวย ความสะดวกแก่ประชาชน</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เชื่อมโยงโครงข่าย การจราจร เพื่อให้ประชาชน สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยคํานึงถึงบริบทของพื้นที่ ให้สามารถเดินทางได้แบบ ไร้รอยต่อ</p>	<p>- สำนักงานโยธา และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า โครงการพัฒนาพื้นที่ย่าน บางกะปิและโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงสะพาน ข้ามแยกบางกะปิ (สะพาน ลาดพร้าว-เสรีไทย) ให้ ประชาชนรับทราบอย่าง ต่อเนื่อง</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๔	กทม. เตรียม CI พร้อมรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 เข้าสู่ระบบการรักษา ชวนลงทะเบียนรับวัคซีนผ่านแอปฯ QueQ	ไทยโพสต์ ข่าวสด มติชน แนวหน้า ไทยรัฐ matichon khaosod js๑๐๐ mcot innews mgronline sondhitalk nationtv facebook.com/TV๕HD๑ twitter.com/nnanews twitter.com/Matichon twitter.com/PostToday twitter.com/tnnthailand twitter.com/prachachat	<p>- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม. พร้อมด้วย นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผอ.สำนักงานแพทย์ นางปานฤดี โมโนมัยพิบูลย์ ผอ.สำนักอนามัย แถลงข่าวออนไลน์ ถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โควิด 19 ระลอกใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า กทม.ได้เร่งฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ประชาชนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๑ เข็มที่ ๒ และเข็มกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้ขยายจุดให้บริการฉีดวัคซีนกับประชาชนเพิ่มขึ้น ซึ่งนอกจาก รพ.ในสังกัดทั้ง ๑๑ แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๙ แห่งแล้ว กทม.ได้ร่วมกับสถานพยาบาลของภาครัฐ สถานพยาบาลเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ ขยายจุดให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนครอบคลุมพื้นที่และสะดวกต่อการเข้าถึงวัคซีนของประชาชนมากที่สุด ปัจจุบันมีมากกว่า ๑๐๐ แห่งทั่วพื้นที่ ๕๐ เขต ซึ่งประชาชนสามารถลงทะเบียนขอรับวัคซีนได้ทั้งเข็มที่ ๑ เข็มที่ ๒ และเข็มกระตุ้น ได้ทางแอปพลิเคชัน QueQ โดยการให้บริการวัคซีนจะเป็นไปตามสูตรที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำหนด</p> <p>- กทม.ได้เร่งตรวจหาและคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด 19 ทุกคนเข้าสู่ระบบการรักษาให้เร็วที่สุด ที่ผ่านมาได้ตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK ในสถานที่เสี่ยงต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ ตลาด แคมป์คนงาน สถานประกอบการที่มีความเสี่ยง เป็นต้น โดยตั้งแต่วันที่ ๑๕ ก.ค.๖๔-วันที่ ๑๒ ม.ค.๖๕ มีการตรวจหาเชื้อโควิด 19 เชิงรุก ด้วยชุดตรวจ ATK ทั้งหมด ๖๗๘,๘๔๕ ราย พบผู้ติดเชื้อ ๕๘,๙๗๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘.๖๙ สำหรับวันที่ ๑๒ ม.ค.๖๕ มีการตรวจหาเชื้อโควิด 19 เชิงรุก ๒๐ แห่ง ตรวจ ATK จำนวน ๒,๔๘๑ ราย พบติดเชื้อโควิด 19 จำนวน ๔๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๕ ซึ่งเป็นจำนวนไม่สูงมาก แต่ กทม.ไม่ได้มีงนอนใจได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหากมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์ Omicron ซึ่ง กทม.ได้เตรียมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ จำนวน ๔๑ แห่ง พร้อมเปิดให้บริการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์ Omicron จะมีอาการไม่รุนแรง ในเบื้องต้นจึงได้เน้นให้ผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ หรือมีอาการไม่รุนแรงแยกกัก หรือพักรักษาอาการที่บ้าน (HI)</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ดำเนินการตามแผนเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ รองรับบริการแพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่</p>	<p>- สำนักงานแพทย์ สำนักอนามัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>
๕	กทม.	naewna siamrath	- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับมือ	<u>ด้านบวก</u>	- สำนักอนามัย สำนัก

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	<p>ตรวจเชิงรุก วันละ ๔ พันราย เผื่อระวัง คลัสเตอร์ ชุมชน- ร้านอาหาร- แคมป์ก่อสร้าง</p>	<p>tnnthailand posttoday komchadluek dailynews</p>	<p>สถานการณ์โควิด 19 ระลอกใหม่ในกรุงเทพฯ ว่า กทม.ดำเนินการตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด 19 เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ๔,๐๐๐ ราย/วัน พบอัตราติดเชื้อร้อยละ ๑-๒ ไม่รวมการตรวจในโรงพยาบาล และประชาชนตรวจเองที่บ้าน ลักษณะการแพร่ระบาดขณะนี้พบการแพร่ระบาดในชุมชน ส่วนใหญ่เป็นงานเลี้ยงสังสรรค์และการแพร่ระบาดในร้านอาหารที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยคลัสเตอร์ร้านอาหารประกอบการยังไม่มากสามารถควบคุมได้ ส่วนสถานประกอบการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ต้องการปรับเปลี่ยนเป็นร้านอาหาร ต้องปฏิบัติตามมาตรการร้านอาหาร โดยประเมินมาตรฐาน SHA Plus (SHA+) และ Thai Stop COVID ๒plus (TSC๒+) เท่านั้น และต้องผ่านการตรวจจากสำนักงานเขตภายในวันที่ ๑๕ ม.ค.๖๕ นอกจากนี้ ยังมีในกลุ่มแรงงาน แคมป์ก่อสร้างที่ยังต้องเผื่อระวังและเข้มงวดมาตรการต่าง ๆ ทั้งมาตรการ Bubble & seal และมาตรการ Camp isolation</p> <p>- ส่วนเตียงรักษาผู้ป่วย กทม.ได้เตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ไว้ประมาณ ๑๐,๐๐๐ เตียง อัตราครองเตียงขณะนี้อยู่ที่ร้อยละ ๑๘.๕๙ หรือประมาณ ๑,๗๐๐-๑,๘๐๐ เตียง โดยจะเน้นให้ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการรุนแรงเข้าระบบ HI เป็นหลัก ซึ่ง กทม.ได้ร่วมมือกับสถานพยาบาลต่าง ๆ และคลินิกอบอุ่นในพื้นที่รวม ๒๒๒ แห่ง สามารถรับดูแลผู้ป่วย HI ได้รวม ๑๐๐,๐๐๐ ราย ขณะนี้รับผู้ป่วยอยู่ที่ประมาณ ๔,๙๐๐ ราย ดูแลผ่านระบบ Telemedicine นอกจากนี้โรงพยาบาลทุกแห่งยังมีระบบ HI ดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลด้วย ทั้งนี้ หากมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นก็สามารถขยายเตียงได้ถึง ๒๐,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ เตียง ส่วนผู้ป่วยเด็กซึ่งอาจมีเพิ่มขึ้น เนื่องจากยังไม่ได้รับวัคซีน ได้เตรียมความพร้อมให้อยู่ CI ร่วมกับครอบครัวที่ติดเชื้อ และมีศูนย์ CI เฉพาะเด็ก ที่ศูนย์ฯ เกียกกาย โดยจะมีทีมแพทย์ ๖ กลุ่มเขตดูแลเด็กที่มีอาการรุนแรง</p> <p>- นางปานฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผอ.สำนักอนามัย (สนอ.) กทม. กล่าวว่า กทม.ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่แรงงาน และหลังจากนั้นก็ก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้น ขณะนี้มีคลัสเตอร์ก่อสร้างที่ต้องเผื่อระวังไปอีก ๒๘ วัน ๕ แคมป์และยังไม่มีคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้น ส่วนสถานประกอบการที่จะเปลี่ยนมาเปิดเป็นร้านอาหาร ป.กท.ได้สั่งการสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจให้คำแนะนำเกี่ยวกับความพร้อมในการเปิดให้บริการ</p>	<p>- เร่งรัดตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด 19 เชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงในกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>การแพทย์ สำนักเทศกิจ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การตรวจคัดกรองเชิงรุกหาผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงที่พบการแพร่ระบาด เป็นกลุ่มก้อน พร้อมเน้นย้ำประชาชน ผู้ประกอบการ ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>- นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผอ.สำนักงานการแพทย์ (สนพ.) กทม. กล่าวว่า กรณีการติดเชื้อโควิด 19 ในเด็กเล็กที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน สนพ.ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เตรียมความพร้อมในกรณีที่เด็กป่วยจะไปอยู่ในระบบ Community Isolation (CI) โดย กทม.ได้ขยาย CI และมี CI ที่เป็นของเด็ก โดยเฉพาะ กรณีมีมีอาการรุนแรงจะใช้ระบบการปรึกษาโดยทีม สธ. และทีมแพทย์ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p>		
๖	<p>กทม.ชวน บูสต์เข็ม ๓ จองผ่าน รพ./ แอปฯ QUEQ ไฟเซอร์เด็กเล็ก เข้าไทย ม.ค.นี้</p>	<p>matichon innnews isranews</p>	<p>- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม. กล่าวชี้แจงแนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ภายหลังเกิดการแพร่ระบาดโควิด 19 ระลอกใหม่ว่า ขณะนี้เน้นไปที่การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น หรือบูสเตอร์โดส โดย กทม.จะฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาและไฟเซอร์ มีจุดบริการวัคซีน ๑๐๑ แห่ง ได้แก่ รพ.ในสังกัด กทม.และ รพ.ในเครือข่ายความร่วมมือ ๓๑ แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.๖๙ แห่ง ประชาชนสามารถติดต่อไปยังโรงพยาบาลโดยตรง หรือติดต่อผ่านแอปพลิเคชัน QUEQ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นอกจากนี้ กทม.มีแผนเพิ่มจุดฉีดวัคซีนจุดใหญ่เพิ่มเติมหากกรณีนี้ ๑๐๑ จุดเต็ม โดยจะฉีดในห้างสรรพสินค้าที่ให้ความร่วมมือ ขณะนี้สำนักอนามัย กทม.อยู่ระหว่างดำเนินการในรายละเอียด</p> <p>- นางปานฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผอ.สำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า สำหรับจุดฉีดที่ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น (ดินแดง) จะเป็นจุดเก็บตกผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มที่ ๑ และเข็มที่ ๒ ประชาชนสามารถเดินทางไปเข้ารับวัคซีนได้ที่จุดฉีดวัคซีนดังกล่าว นอกจากนี้ ได้เตรียมเพิ่มจุดฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลโดยร่วมมือกับห้างสรรพสินค้าเช่น เซ็นทรัลอัสวีลล์ ร่วมกับโรงพยาบาลนวมินทร์ และธัญญาปาร์ค ร่วมกับโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท เป็นต้น โดย กทม.จะร่วมมือกับ รพ.ทุกสังกัดเร่งฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนให้ได้มากที่สุด ส่วนวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กอายุ ๕-๑๑ ปี กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แจ้งว่าจะมาถึงประมาณสิ้นเดือน ม.ค.๖๕</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - เร่งรัดให้บริการวัคซีนโควิด 19 แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>	<p>- สำนักอนามัย สำนักงานการแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการเร่งรัดให้บริการวัคซีนโควิด 19 แก่ประชาชนและการเพิ่มจุดให้บริการครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ</p>
๗	<p>กทม. เร่งสำรวจ นักเรียน ในสังกัด</p>	<p>แนวหน้า naewna innnews</p>	<p>- นายเกรียงไกร จงเจริญ ผอ.สำนักงานการศึกษา (สนศ.) กทม.กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้เด็กนักเรียนอายุ ๕-๑๑ ปี โรงเรียนในสังกัด กทม.ว่า กทม.โดย สนศ.ได้สำรวจนักเรียนอายุระหว่าง ๕-๑๑ ปี ที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนไฟเซอร์ จากจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาทั้งหมดของ</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - เตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีนโควิด 19 แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.และ</p>	<p>- สำนักงานการศึกษา สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ การเตรียมความพร้อม</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	เตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนโควิด ๑๙		<p>โรงเรียนสังกัด กทม. ๔๓๗ แห่ง ประมาณ ๒๐๒,๑๐๐ คน โดยจะดำเนินการแบบ SchoolBased กำหนดดำเนินการร่วมกันระหว่าง สนศ. สำนักอนามัย (สนอ.) สำนักงานการแพทย์ (สนพ.) สำนักงานเขต และโรงเรียน เพื่อความปลอดภัย รอบคอบ รัดกุม และเพื่อให้ได้กรอบเวลาดำเนินงานที่เป็นไปได้และเหมาะสมที่สุด ซึ่งได้รับแจ้งจากสำนักอนามัยจะเริ่มฉีดได้ในราวต้นเดือน ก.พ.๖๕ ภายหลังจากฉีดวัคซีนนักเรียนอายุ ๑๒ ปี ในระดับชั้นประถมศึกษาให้แล้วเสร็จก่อนภายในเดือน ม.ค.๖๕ ทั้งนี้ ได้เตรียมความพร้อมการจัดบริการฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยจะใช้จุดฉีดวัคซีนเดิมที่ฉีดให้กับเด็กชั้นมัธยมฯ ๑๐๙ โรงเรียน และเพิ่มจุดฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมเพียงพอกับจำนวนนักเรียนชั้นประถมฯ ทั้ง ๔๓๗ โรงเรียน สำหรับแผนการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนชั้นประถมฯ อายุ ๑๒ ปี จะดำเนินการใน ๑๘ จุดฉีด ครอบคลุม ๕๐ เขต ในส่วนของเด็กอายุ ๕-๑๑ ปี จะประชุมแผนการฉีดอีกครั้ง พร้อมจัดทำและเผยแพร่คลิปวิดีโอและเอกสารข้อมูลความรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 ส่งให้ผู้ปกครองทั้งในไลน์กลุ่มของโรงเรียน ฉายวิดีโอ ตลอดจน แจกแผ่นปลิวที่โรงเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 รวมถึงติดตามอาการหลังการฉีดวัคซีน</p> <p>- นางปานฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผอ.สำนักอนามัย กล่าวว่า สนอ.อยู่ระหว่างรอวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กที่จะส่งมาปลายเดือน ม.ค.นี้ โดยจะใช้ฉีดให้กับเด็กอายุ ๕-๑๑ ปี ซึ่งได้เตรียมความพร้อมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขรองรับการบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้เด็กนักเรียนที่มีอายุระหว่าง ๕-๑๑ ปี ในโรงเรียนสังกัด กทม.แบบ School-Based ซึ่งได้กำชับให้เตรียมความพร้อมอย่างรอบคอบ</p>	กลุ่มเด็กอายุ ๕-๑๑ ปี	ให้บริการวัคซีนโควิด 19 แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.อายุ ๕-๑๑ ปีและกลุ่มเด็กที่มีอายุ ๑๒ ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนตามแนวทางที่ สธ.กำหนด

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์